

เสียง ของท่าน อำนาจ ของท่าน



คณะกรรมการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่
ของสภานครลอสแอนเจลิส (LACCRC)

สิ่งที่ท่านควรทราบเกี่ยวกับ การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่

ในระบอบประชาธิปไตย เสียงของเราคืออำนาจของเรา และในฐานะผู้ที่พำนักอาศัยในนครลอสแอนเจลิส เราใช้เสียงของเราในหลาย ๆ ด้าน เช่น เพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับสมาชิกคณะกรรมการเพื่อให้เป็นตัวแทนแก่เรา เพื่อโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งของเราเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการตัดสินใจทราบที่เราสนับสนุนหรือคัดค้านกฎหมายใหม่หรือนโยบายใหม่ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา **ขั้นตอนการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะต้องใช้เสียงของเราในการใช้อำนาจของเรา** การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับระบอบประชาธิปไตยอย่างเช่นการออกเสียงลงคะแนน ใบแสดงความคิดเห็นนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ท่านเกี่ยวกับการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่และเหตุใดมันจึงมีความสำคัญสำหรับท่าน

อะไรคือการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่

ทุกคนที่อยู่ในนครลอสแอนเจลิสพำนักอาศัยอยู่ในเขตสภาเทศบาลเมือง เรามีโอกาสเลือกสมาชิกคณะกรรมการเมืองตามพื้นฐานของเขตที่เราอาศัยอยู่ ตัวอย่างเช่น - Boyle Heights, Pacoima, Venice และ South LA อยู่ในคณะกรรมการเขตที่แตกต่างกัน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนเหล่านั้นออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของพวกเขา

ประชาชนทั้งประเทศได้ผ่านขั้นตอนในทุก ๆ 10 ปี ซึ่งเรียกว่าการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแผนที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละเขต ในขณะที่ชุมชนมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้น และประชากรได้ย้ายเข้าและย้ายออกไปจากเขตนั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เขตต่าง ๆ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างยุติธรรมและอย่างเท่าเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา เขตการเลือกตั้งทั้งหมดภายในแผนที่การกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่จะต้องประกอบด้วยจำนวนประชากรเขตละเท่า ๆ กันโดยประมาณ แผนที่ต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นจะกำหนดการแบ่งส่วนอำนาจทางการเมืองและผู้แทนในทุกระดับของรัฐบาล (เมือง มณฑล รัฐ และสหพันธรัฐ)



เหตุใดการกำหนดเขตเลือกตั้งจึงมีความสำคัญ

เส้นกำหนดเขตที่ได้ถูกเขียนขึ้นระบุว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่ผู้พำนักอาศัยสามารถออกเสียงลงคะแนนให้ได้ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องรับผิดชอบอย่างไรต่อคำเรียกร้องของท่าน การเป็นตัวแทนถือเป็นอำนาจอย่างหนึ่ง บุคคลที่เป็นตัวแทนให้ท่านในศาลาเทศบาลสามารถหมายถึงการมีเคหสถานที่สามารถจับจ่ายในราคาที่เหมาะสมหรือถูกลง ถนนหนทางสะอาดขึ้นและมีสวนสาธารณะที่ดีขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าเขตที่ท่านอาศัยอยู่ได้ถูกเขียนขึ้นให้ท่านมีตัวแทนที่ยุติธรรม สามารถทำให้เกิดความแตกต่างมากขึ้นสำหรับท่านและครอบครัวของท่าน การกำหนดเขตเลือกตั้งจึงไม่ควรปฏิเสธในการที่ท่านจะมีสิทธิ์มีเสียงในฝ่ายบริหารเมือง แผนที่ต่าง ๆ จะต้องถูกเขียนขึ้นในทางที่ทำให้ละแวกบ้านของท่านได้รับการปฏิบัติตอบอย่างเท่าเทียมกัน



การกำหนดเขตเลือกตั้งทำงานอย่างไร

นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลได้แต่งตั้งกรรมการของพลเมืองอิสระเพื่อให้คำแนะนำพวกเขาถึงวิธีเขียนเขตต่าง ๆ ใหม่เพื่อให้มีความเป็นพิเศษตามความสนใจของชุมชนต่าง ๆ นับร้อยชุมชนในนครลอสแอนเจลิส สมาชิกกรรมการจำนวน 21 นายมาจากพลเมืองที่หลากหลายจากทุก ๆ ส่วนของนครนี้ กรรมการมีความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีการดำเนินการที่เท่าเทียมกันและมีความยุติธรรมในศาลาเทศบาล

ก่อนมีการเขียนกำหนดเขตใหม่ กรรมการจะจัดให้มีการปรึกษาหารือและการประชุมของชุมชนจำนวน 19 ครั้ง โดยจะมีคณะกรรมการเขตเมืองแห่งละหนึ่งครั้งและการประชุมภาคีครั้ง

เมื่อกรรมการได้มีการปรึกษาหารือครบถ้วนแล้วทางกรรมการจะขอข้อมูลที่ท่านจัดให้พร้อมข้อมูลที่ได้จากรัฐบาลกลาง และจากนั้นจะมีการเขียนแผนที่ใหม่ขึ้น

แผนที่จำนวนหนึ่งจะได้ร่างขึ้นและนำไปเสนอต่อชุมชนทางออนไลน์และผ่านการปรึกษาหารือเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการจะได้รับการตอบกลับจากนั้นเราจะทำการแก้ไขแผนที่และส่งไปยังสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติ

ฉันสามารถเข้าร่วมในขั้นตอนนี้ได้อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของฉันได้รับการพิจารณา
ขั้นตอนการกำหนดเขตเลือกตั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้หลายวิธี

เข้าร่วมการพิจารณาแบบแบ่งเขต 17 ครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นแทบในชุมชนต่างๆ ทั่วเมืองลอสแอนเจลิสระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564

เข้าร่วมหรือเข้าร่วมเสมือนจริง: [คลิกที่นี่](https://bit.ly/LACCRCZoom) หรือไปที่ bit.ly/LACCRCZoom

ฟังอย่างเดียว โทร 1-669-254-5252 ใส่ 161 545 4787#

ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร : [คลิกที่นี่](https://bit.ly/lacitycoi) หรือไปที่ bit.ly/lacitycoi

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกจ่ายซ้ำ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ laccrc2021.org

งานของกรรมการคือเพื่อขอข้อมูลจากท่านเข้าสู่การพิจารณาเมื่อได้มีคำแนะนำว่าควรมีการร่างแผนที่เขตขึ้นอย่างไร เราต้องการได้ยินในสิ่งที่ท่านเชื่อว่าจะทำให้ชุมชนของท่านดีขึ้น กรุณาแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับโรงเรียน โบสถ์ สวนสาธารณะและสถานที่สำหรับการช้อปปิ้ง แจ้งให้เราทราบถึงประชาชนในชุมชน แจ้งให้เราทราบถึงละแวกบ้านว่าควรมีการครอบคลุมอย่างไรและอะไรที่ทำให้ชุมชนของท่านมีความเป็นพิเศษ

อะไรคือกฎเกณฑ์และบรรทัดฐาน

ได้มีการนำเอาบรรทัดฐานบางอย่างมาใช้เพื่อตัดสินในแผนที่ รวมถึง :

1. คณะกรรมการเขตจะต้องมีขนาดเท่ากัน
2. ส่วนที่แตกต่างกันอื่นๆ ของเขตจะต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันและกันกับภูมิภาคส่วนอื่น ๆ
3. จะต้องมีการแบ่งแยกละแวกบ้านเป็นเขตต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด
4. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งกฎหมายหมายถึงการปกป้องผู้อยู่อาศัยที่เป็นชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวละตินอเมริกัน เอเชียอเมริกันและแอฟริกันอเมริกันเพื่อให้มีโอกาสที่ยุติธรรมในการเลือกตัวแทนตามที่พวกเขาเลือก

ติดตามเรา :



LACCRC 2021



@LACCRC 2021

ภารกิจของคณะกรรมการในการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ของสภานครลอสแอนเจลิส คือ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกของชุมชนทุกคนได้รับการดำเนินการแทนต่อสภานครลอสแอนเจลิส ที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตและชุมชนของท่าน โปรดไปที่ "ข้อมูลละแวกบ้านของฉัน (My Neighborhood Information)" ของนครลอสแอนเจลิส ที่ www.lacity.org/residents